

Số: /CĐ-UBND

Chi Lăng, ngày tháng 6 năm 2024

## CÔNG ĐIỆN

Về việc tập trung triển khai phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG điện:**

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Trưởng Công an huyện;
- Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4;
- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Thủ trưởng các cơ quan đoàn thể chính trị huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra một số dịch bệnh động vật như LMLM (có 33 con trâu, bò bị bệnh), bệnh Dại (có 01 con chó bị bệnh), đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra và lây lan diện rộng nhất là các tháng gần đây, tính từ đầu năm đến nay (ngày 24/6/2024) bệnh đã xảy ra tại 2.203 hộ/484 thôn/128 xã, phường/11 huyện, thành phố, chết và tiêu hủy 7.010 con với tổng trọng lượng 327.311 kg. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 115 ổ dịch/11 huyện, thành phố chưa qua 21 ngày.

Trên địa bàn huyện Chi Lăng, theo báo cáo của cơ quan chuyên môn tính đến ngày 24/6/2024, trên đàn lợn xảy ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, số lợn chết và tiêu hủy là 1.166 con, tổng trọng lượng 55.651 kg/347 hộ/28 thôn/10 xã, thị trấn (*Vân An, Chiến Thắng, Vân Thủy, Nhân Lý, Lâm Sơn, Mai Sao, Bắc Thủy, xã Chi Lăng, Quan Sơn, thị trấn Đông Mỏ*), đến nay các xã, thị trấn có dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn ra. Với đặc điểm chăn nuôi trên địa bàn chủ yếu là nhỏ lẻ, chưa đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, các loại mầm bệnh đã lưu hành với tỷ lệ cao, ở phạm vi rộng ngoài môi trường (khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ gây bệnh và phát sinh thành dịch), do đó nguy cơ dịch bệnh động vật xâm nhập, lây lan, bùng phát trên địa bàn huyện trong thời gian tới là rất cao, khi đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung thực phẩm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), sức khỏe người dân và môi trường.

Để công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm kịp thời, hiệu quả, hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, cuộc sống của người chăn nuôi và sức khỏe người dân, bảo vệ thành quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và đề nghị Ủy ban MTTQ và Thủ trưởng các cơ quan đoàn thể chính trị

huyện tập trung cao độ triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện theo đúng quy định của pháp luật về Thú y và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tập trung triển khai phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1370/UBND- TTDVNN ngày 19/6/2024 của UBND huyện Chi Lăng về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện và các văn bản, kế hoạch liên quan, trong đó tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

### **1. UBND các xã, thị trấn**

Chỉ đạo, huy động các nguồn lực hợp pháp trên địa bàn tổ chức triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch; đồng thời huy động các lực lượng để chống dịch, thành lập các tổ phản ứng nhanh, báo cáo, xử lý ổ dịch khi mới phát hiện, tiêu hủy triệt để lợn bệnh, lợn chết đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn sinh học, tránh làm lây lan dịch bệnh; chủ động triển khai các biện pháp, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển động vật bệnh, vứt xác động vật chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Rà soát, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của địa phương trong năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế; tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, bảo đảm đạt tối thiểu trên 80% tổng vật nuôi hiện có được tiêm phòng, nhất là đối với các bệnh nguy hiểm như: bệnh Đại, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, Tụ huyết trùng trâu bò, Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi,...

Chỉ đạo Nhân viên Thú y hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho đàn vật nuôi, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; đẩy mạnh xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; chủ động xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp đầu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh.

Chủ động từ ngân sách dự phòng địa phương hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, bố trí kinh phí chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư, dụng cụ, vôi bột, ... để chủ động ứng phó kịp thời bao vây dập tắt các ổ dịch ngay khi mới xảy ra trong diện hẹp.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về nguy cơ xảy ra dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tuyên truyền người dân chủ động phòng bệnh, không giấu dịch, không bán chạy, giết mổ, vứt xác động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường.

Đối với UBND các xã, thị trấn chưa bố trí chức danh Nhân viên Thú y,

Nhân viên Khuyến nông khẩn trương rà soát, bố trí các chức danh này theo quy định tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn đạt hiệu quả.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả công tác phòng, chống dịch định kỳ, đột xuất theo quy định về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện để báo cáo cấp trên; xử lý nghiêm các trường hợp dẫu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh.

Chịu trách nhiệm kiểm điểm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh trên diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.

## **2. Phòng Nông nghiệp và PTNT**

Tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Tham mưu cho UBND huyện thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện; tham mưu công bố dịch khi đủ điều kiện theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện trong năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về nguy cơ xảy ra dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

## **3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp**

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác giám sát phát hiện sớm các ổ dịch, lấy mẫu giám sát để kịp thời xác minh dịch bệnh và hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng đánh giá hiệu quả công tác tiêm phòng, hướng dẫn công tác tiêm phòng vắc xin hiệu quả.

Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền cho người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; đồng thời nâng cao nhận thức và tính chất nguy hại của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Quản lý tốt công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm tra lợn giống bán tại các chợ trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật tổ chức ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩm động vật vào địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong buôn bán, vận chuyển động vật không đúng quy định.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả công tác phòng, chống dịch định kỳ, đột xuất theo quy định, báo cáo cấp trên để cập nhật kịp thời số liệu lên hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS).

**4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:** Chủ động tham mưu, cân đối, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch theo đề xuất của các đơn vị, kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện và đúng quy định pháp luật.

**5. Trung tâm Y tế huyện:** Chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh truyền lây giữa động vật và người.

**6. Đội Quản lý thị trường số 4:** Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên thị trường nhằm ngăn chặn các dịch bệnh động vật.

**7. Công an huyện:** Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền trong việc ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật.

**8. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện:** Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch bệnh, các yếu tố nguy cơ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế, thú y.

**9. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, các cơ quan trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện** theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo lực lượng chức năng chuyên ngành phối hợp địa phương để triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đạt hiệu quả.

**10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan đoàn thể chính trị huyện:** Chỉ đạo hệ thống cơ quan cấp dưới phối hợp với chính quyền các cấp tích cực tham gia công tác phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt tại thời điểm hiện nay là Dịch tả lợn Châu Phi; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống

bệnh gia súc, gia cầm; không buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y. Tăng cường công tác giám sát cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại Công điện này./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PVP HĐND&UBND huyện;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TTDVNN (LTMH).

**CHỦ TỊCH**

**Vi Nông Trường**